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สมใจ ณ เชียงใหม่ เลขานกุารนายก อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สรุนิทร ์  และ

ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งทีมวิจัย หรือ "ปา้เลขา" ค าเรียกติดปากของลกู ๆ หลาน ๆ 

ในต าบลหนองอียอ เป็นอีกหนึ่งคนหนึ่ง ท่ีมีบทบาทส าคญัในการขับเคล่ือน

โครงการ "กลไกพัฒนาเด็กและเยาวชน ต าบลหนองอียอ อ าเภอสนม 

จังหวัดสุรินทร"์ ซึ่ง อบต.หนองอียอ ไดด้  าเนินโครงการนีม้าถึงเฟสท่ีสองแลว้ 

ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการ ของ 5 อปท. ท่ีอยู่ภายใตโ้ครงการพฒันาเยาวชนใน

ชุมชนทอ้งถ่ิน 4 ภาค ระยะท่ี 3 : ขบัเคล่ือนกลไกเพ่ือพฒันาเด็กและเยาวชน

ดว้ยหลกัการจดัการความรูแ้ละกระบวนการวิจยั ภายใตค้วามรว่มมือระหว่าง

มลูนิธิสยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ส านกังานสง่เสริม

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) ในการด าเนินโครงการวิจยั 5 อปท 

และร่วมมือกับส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร ์คณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ี

จังหวัดสุรินทร ์องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์25 อปท.จังหวัดสุรินทร ์

นายอ าเภอจอมพระและนายอ าเภอสนม  

อบต.หนองอียอใหค้วามส าคญัในการพฒันาเด็ก เยาวชน ทัง้ในและนอกระบบ

มาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ 10 ปี และได้เล็งเห็นการพัฒนาต้องมี

กระบวนการหรือค่ายพัฒนาเยาวชนท่ีมีระยะเวลามากพอในการกระตุก 

กระตุน้ ใหเ้ด็ก เยาวชน เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เม่ือมีค่ายพัฒนา

ศกัยภาพและสรา้งเครือข่ายเยาวชนทัง้ในและนอกระบบการศกึษา 25 อปท. 

จงัหวดัสุรินทร ์ท่ีจดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 1-21 ตลุาคม 2562 ณ หน่วยอนุรกัษ์

และจัดการตน้น้าห้วยสามสบ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ท่ีผ่านมา อบต.

หนองอียอจงึไมร่อชา้ สง่เยาวชนท่ีในระบบและนอกระบบมารว่มเรียนรูใ้นค่าย

ทันที หลังจากจบค่ายเราได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดในการพัฒนา

ศกัยภาพเด็ก เยาวชน ของต าบลหนองอียอ โดยเนน้ท่ีเด็กนอกระบบ ซึ่งทาง

อบต.หนองอียอ มีชดุความรูท่ี้สามารถน าไปแบง่ปันใหแ้ก่เพ่ือนอปท.อ่ืนๆ ใน

อ าเภอสนมได ้ซึ่งลา่สดุไดร้บับทบาทใหเ้ป็น “พ่ีเลีย้ง” ในการหากระบวนการใน

การพฒันาเดก็ เยาวชนใหแ้ก่ต  าบลอ่ืน ๆ อีกดว้ย  

"ปา้เลขา" เกริ่นใหฟั้งถึงการส่งเด็ก เยาวชน มารว่มกระบวนการคา่ยทุกครัง้ท่ี

ทางมูลนิธิสยามกัมมาจล และ สถาบนัยุวโพธิชน ไดจ้ัดขึน้     "จากท่ี อบต.

หนองอียอ เคยสง่เดก็เขา้คา่ยมาโดยตลอด เราไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงของเด็ก 

ไดเ้ห็นวา่พอเขา้คา่ยแลว้เป็นผลดีกบัเด็ก เพราะการเปล่ียนแปลงของเด็ก ไมใ่ช่

เราคดิเอง แตพ่่อแม่ผู้ปกครองก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าจากลูกทีเ่คยดือ้ 
เคยมึน พอมาเข้าค่ายไม่ว่าจะเป็น 10 วัน 15 วัน หรือ 21 วัน ก็จะ
กลับไปเป็นเด็กที่เอางานเอาการ เชื่อฟังพ่อแม่ เด็กค้นพบตัวเอง มี
ความเป็นผู้น า กล้าคิด      กล้าพูด กล้าแสดงออกมากขึน้ คือเราท างาน
อยู่กับเด็ก เราเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ดังน้ันเวลามีค่ายเรา

จะส่งน้องๆ เข้าค่ายเป็นประจ า"  
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"ส  าหรบักลุ่มเยาวชนท่ีส่งเขา้มาในค่ายนีจ้ะมีเด็กนอกระบบมาดว้ย 2 คน คือ

นอ้งเกม (วีรพล หม่ืนราม) เป็นเด็กท่ีเราจะต่อยอดกบัโครงการอาชีพเด็กนอก

ระบบ ท าอาชีพตดัผมและชา่งยนต ์และนอ้งอี ้(สรุชยั ดว้งโท ท าอาชีพเก่ียวกบั

การเกษตร  2 คนนีเ้ป็นกลุม่เปา้หมายของเราอยูแ่ลว้  และเราก็พาเดก็ในระบบ

เขา้มาดว้ยจ านวน 8 คน  เพราะเราไม่อยากเสียโอกาสดี ๆ ไป อยากใหเ้ด็กมี

การพฒันา มีการเรียนรู ้เราจงึสง่เดก็ในระบบมาดว้ย"  

"ส  าหรบัความคาดหวงักับเด็กๆ ส าหรบัเด็กในระบบท่ีเราส่งเขา้มาร่วมเรียนรู ้ 

ส่วนใหญ่เด็กเหล่านีอ้ยู่ในสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งด  าเนินโครงการสภาเด็ก

และเยาวชนเข้มแข็งดว้ย ความคาดหวังของเราคืออยากให้น้อง ๆ 

เหล่านีก้ลับไปจะได้เป็นแกนน า เป็นพ่ีเลีย้งของนอ้ง ๆ ท่ีอยู่ในต าบลท่ีไมไ่ด้

มีโอกาสมาเขา้คา่ย ไมไ่ดมี้โอกาสเขา้มาเรียนรู ้เราจะใหเ้ขาไปเป็นแกนหลกัใน

การพฒันากลุม่ท่ีไมไ่ดม้า ส าหรบัเดก็นอกระบบท่ีมา คือใหเ้ขามาคิด มาคน้ว่า

เขาพรอ้มท่ีจะตอ่ยอดไหม เขาพรอ้มท่ีจะเป็นแหลง่เรียนรูอ้ยา่งท่ีเขาหวงัไวไ้หม 

เขาพรอ้มท่ีจะพฒันาชมุชนของเขาไหม ท่ีคยุกนัเขาบอกวา่ถา้เขาตอ่ยอดอาชีพ 

คือเขาสามารถท่ีจะท าเป็นแหล่งเรียนรู ้เพ่ือใหน้อ้งๆ มาเรียนรู ้ไมว่า่การตดัผม 

ช่างยนต ์หรือเกษตร คือการเก็บเมล็ดพนัธุ ์ ท่ีเราคยุกนัไว ้ก็คาดหวงักับเขาไว้

มากเหมือนกนัคะ่" 

นอกจากนี ้"ปา้เลขา" ยงัไดเ้ล่าสถานกาณเ์ด็กนอกระบบในต าบลหนองอียอให้

ฟังเพ่ือเห็นภาพในปัจจบุนัดว้ย "สถานการณเ์ด็กนอกระบบของ ต.หนอง  

อียอในปัจจุบัน ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเมื่อก่อน เพราะว่าเราได้มี      

การติดตาม ได้มีการลงพืน้ที่ เราไดร้บัความร่วมมือจากผูใ้หญ่บา้น ก านนั 

เวลาเราลงพืน้ท่ีไปหาเดก็นอกระบบ และมีการไปประชมุ มีการไปพบปะพดูคยุ 

ท าความเขา้ใจในระดบัหนึ่งว่าเราจะมีโครงการมา หรือมีกิจกรรม ก็ขอความ

ร่วมมือ เด็กๆ ก็ให้ความร่วมมือดีค่ะ คล้ายกับว่าเขาได้มีเวทีปล่อยให้
เขาได้คิดได้แสดงออก ทีนี้สถานการณจั์บกลุ่มแว้นหรือจับกลุ่มม่ัวสุม   

ก็จะลดลง" 

เม่ือ อบต.หนองอียอ เอาจริง เอาจงั ลงไปคลกุคลีกับเยาวชน และเปิดโอกาส

ใหค้ดิเอง ท าในสิ่งท่ีตนอยากท า ก็ท าใหปั้ญหาตา่ง ๆ เริ่มลดลง ชมุชนมองเห็น

การเปล่ียนแปลงของลูกหลาน ก็เกิดความเขา้ใจในการท างานของอบต. และ

ยงัฝากความหวงัว่า อบต.จะสามารถดูแลเด็กทุกรุ่นใหมี้ความรบัผิดชอบใน

ตนเอง และดูแลครอบครัวได ้ "พ่อแม่และชุมเขาเห็นการเปล่ียนแปลงของ

ลกูหลาน  เห็นท่ีเราท ากิจกรรมและพฒันากับเด็กนอกระบบกลุ่มแรก ก็ถือว่า

ประสบผลส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง พอเราเจาะลงไปท่ีเฟส 2 ก็เหมือนจดุประกายให้

พ่อแม่เขามีความหวังเพิ่มขึน้ พ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็เห็นด้วยท่ีเราจะพา

ลูกหลานเขาไปพฒันา ทางผูน้  าชุมชนก็เห็นดว้ย เขาบอกว่าถา้ดแูลเด็กนอก

ระบบกลุม่นีไ้ด ้ปัญหาก็ลดลงอีกเยอะ เพราะเขาเห็นท่ีเราท าในกลุม่แรก ก็เป็น
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ความหวังของผู้ปกครองและของผู้น  า เคยเข้าไปคุย แม้แต่ทางอ าเภอเอง       

ท่านคณัสชนม ์ศรีเจริญ   นายอ าเภอสนมเอง ท่านก็บอกว่าอยากใหท้ าแบบ

นีบ้า้ง อยากใหเ้ป็นแบบอย่างและกลบัไปจะมีการระดมกนัทัง้อ  าเภอสนมเรื่อง

เดก็นอกระบบ" 

ส าหรบัแนวทางการพฒันาเด็กนอกระบบของต าบลหนองอียอและอ าเภอสนม

เป็นอย่างไรบา้งนัน้ "ป๋าสมใจ" ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มว่า "นอ้ง ๆ เยาวชน  บอกว่า

พรอ้มท่ีจะช่วยเหลือเต็มท่ี พรอ้มท่ีจะท าเต็มท่ี ส าหรบัเด็กนอกระบบนะคะ แต่

ว่าถา้จะใหท้  าทัง้อ าเภอ ทางเราก็ยินดี ยินดีท่ีจะลงพืน้ท่ีดกูารด าเนินการใหค้ะ่

ตัง้แตเ่ริ่มตน้ เราเริ่มตน้อย่างไร ด าเนินการอย่างไร คือจะให้ความร่วมมือค่ะ 
เราจะท าหน้าที่เป็นพี่เลีย้งเขาอีกที เราจะท าหน้าที่เป็นพี่เลีย้งของคน
ในพืน้ที่ ว่าเราต้องท าอย่างนี ้ๆ วิธีการเข้าหาเด็กจะท าอย่างไร คือเรา
จะใช้เทคนิคที่เราท ามาและประสบผลส าเร็จไปถ่ายทอดให้เขาอีกที

หน่ึง ตอนนีก็้มี 3 – 4 พืน้ท่ีท่ีใหค้วามสนใจ ถา้กลบัไปแลว้ก็ตอ้งลงไปคยุกนัอีก

ทีหนึ่งโดยผ่าน ท่าน นายอ าเภอสนม  ท่ีอ าเภอจะมีหมู่บา้นท่ีสถานการณเ์ด็ก

เยาวชนรุนแรง ถึงขัน้ปิดถนนก็มีนะคะ ในอ าเภอสนม ปิดถนน และยาเสพตดิก็

เยอะ ท่านอยากใหบ้รูณาการรว่มกนัโดยใหห้นองอียอเป็นแกน เป็นแบบอย่าง 

และใหท้างอบต.หนองอียอลงไปช่วย ซึ่งทีมหนองอียอก็รบัปากว่าจะลงไปช่วย 

ก็จะเตม็ท่ีคะ่  

ส าหรบัทีมงานท่ีตอ้งท างานกบัเราคือคนในพืน้ท่ี ไมว่า่จะเป็นผูน้  า หรือแกนน า 

และท่ีขาดไม่ไดคื้อปราชญช์าวบา้น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ คนท่ีเป็นท่ีรกันบัถือของชุมชน

จะช่วยเราไดเ้ยอะ ถา้เราลงพืน้ท่ีจริง ๆ จะตอ้งอาศยัมวลชนท่ีใหค้วามรว่มมือ 

และจากเทคนิคที่เราเคยท ามาคือต้องเข้าให้ถึงตัวของเด็กให้ได้ เข้าไป
แล้วก็ต้องรับฟัง และยินยอมรับรู้ปัญหาของเขาด้วย คือต้องเข้าใจเขา 
ไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บ เหมือนถ้าเราไม่ได้ใจเขา เข้าไปเหมือนเราไม่เข้าใจ 
เขาก็ไม่ยอมเปิดใจ ไม่ยอมพูดคุยกับเรา อันดับแรกเราต้องให้เขาม่ันใจ
และเชื่อใจเรา แล้วเด็กจะมาหาเราเอง ก็ไม่ยากเท่าไหร่ แต่ ว่า
คนท างานกับเด็กต้องเปิดใจก่อนว่ารับได้ไหม ม่ันใจไหม พร้อมที่จะท า

หรือเปล่า" ปา้เลขาเผยเทคนิคท างานกบัเยาวชนนอกระบบใหไ้ดผ้ล  

ดเูหมือนวา่ อบต.หนองอียอ จะประสบความส าเรจ็ในการหาเทคนิคท างานกบั

เดก็นอกระบบไดแ้ลว้ แต ่“ปา้เลขา” ก็บอกวา่กวา่จะมาถึงตรงนี ้มีมมุมองแบบ

นีก็้ตอ้งใชเ้วลา เพราะก่อนหนา้นี ้อบต.หนองอียอ ก็ยงัมีการมองเดก็นอกระบบ

กันแบบผิด ๆ อยู่ เหมือนกัน   "เ ม่ือก่อนก็มีการมองกันแบบผิดๆ นะคะ 

เมื่อก่อนเรามองเด็กนอกระบบว่าเป็นปัญหา มาแล้วก็ท าความ
เดอืดร้อนให้หมู่บ้าน ท าความเดอืดร้อนให้ชุมชน จับกลุ่มกินเหล้า ขี่รถ
เสียงดัง กินเหล้าดึกดื่นเปิดเคร่ืองเสียงเสียงดัง  ชุมชนก็จะบอกว่า
เมื่อไหร่มันจะไปเสียที  มาสร้างความเดอืดร้อนให้ชุมชน ให้พืน้ที่ท าไม 
ถา้เดก็ออกนอกพืน้ท่ีปุ๊ บ ไปหาท างานตา่งจงัหวดัก็โลง่ไป  เวลาเขากลบัมาช่วง

เทศกาลเขาจะกลบัมาอีก เขาจะอยู่ 1 - 2 เดือนกว่าเขาจะกลบัไป  กลบัมาก็
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กินเหลา้เมายา แต ่ณ ปัจจบุนั สถานการณเ์ด็กนอกระบบของหนองอียอ 

คือถ้าเราเหน็เดก็เราต้องมองกลับกัน เราจะเข้าไปสอบถามเดก็ว่าท าไม
ถึงไม่เรียนหนังสือ มีปัญหาอะไร แล้วทุกวันนี้กินอยู่อย่างไร อยากท า
อะไร อยากมาร่วมงานกับเราไหม อยากมีอาชีพไหม ความต้องการที่

แท้จริงของเขาคืออะไร คือจะเขา้ไปพูดคุยสอบถามเข้าไปให้ก าลังใจกัน

มากกว่า มองกลับกันจากสมัยก่อนที่เราเห็นเด็กนอกระบบ คือเราก็
ปล่อยปละละเลย เราปล่อยทิง้ เราไม่ได้สนใจเขา แต่ทุกวันนี้ พอเรา

เหน็เขาปุ๊บ เราก็จะเข้าไปหาเขา เพือ่เราจะได้ช่วยเหลือเขาถูกทาง "  

“ส าหรบัสถานการณปั์จจุบนั เด็กนอกระบบของหนองอียอมีแนวโน้มอย่างไร

บา้ง “ปา้เลขา” เลา่วา่ "ตอนนีเ้ดก็กลุม่นีน้า่จะลดลงนะคะ แตม่นัมีกลุม่เก่า ๆ ท่ี

เรายงัเขา้ไม่ถึง จะมีอยู่ 2 หมู่บา้น ท่ีเรายงัเก็บไม่หมด เราลงพืน้ท่ี 11 หมู่บา้น 

แลว้เราไปเจอกลุม่ใหญ่มาก 10 กวา่คนในหมูบ่า้นเดียว เป็นแก๊งใหญ่ท่ีน่ากลวั

มาก เพราะตอนแรกใหผู้ใ้หญ่บา้นประสานงานให ้พอเราไปผิดเวลาสกั 5 นาที 

เด็กหายหมดเลย ตอ้งประสานงานอีกรอบ พอเขามาคือกลุ่มนีมี้จ  านวนเยอะ

มาก แลว้เขา้ไปสอบถามไปคุยว่าถ้าทาง อบต.ขอความร่วมมือให้มาร่วม

กิจกรรมจะได้ไหม เขาบอกว่าได้ เขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีคนลงมา
หาเขา เขาเลยไม่กล้าไป ไม่กล้าร่วมงานด้วย แล้วพอมีงานทีวั่ดมีงานลง
ศีลอุโบสถก็จะได้น้องๆ กลุ่มนี้มาช่วยล้างจาน มาช่วยท าความสะอาด

ลานวัด เขาก็โอเคในระดับหนึ่ง แล้วพอกลับไปก็จะมีกิจกรรมในต าบลอีก

หลายโครงการอยู่ท่ีจะใหเ้ขาร่วมกิจกรรม" ปา้เลขาเล่าถึงเทคนิคการใหใ้จกับ

ใจและการเปิดพืน้ท่ีใหเ้ด็กนอกระบบไดม้าช่วยพฒันาชุมชนสามารถทะลาย

ก าแพงระหวา่งผูใ้หญ่กบัเดก็ลงได ้

ถึงแมท้าง อบต.หนองอียอ ไดส้ามารถด าเนินงานดา้นเด็กนอกระบบ ประสบ

ความส าเร็จระดับหนึ่ง แต่ทางอบต.ก็ไม่หยุดนิ่ง หลังจากนีแ้นวทางพัฒนา

เด็กนอกระบบของหนองอียอจะเป็นอย่างไร "ปา้เลขา" บอกว่า "หลังจากนีไ้ป 

ส่วนใหญ่เราจะเล็งไปที่การส่งเสริมอาชีพเพราะว่าเพื่อไม่ให้เขาเป็น
ภาระกับผู้ปกครองกับครอบครัวของเขา อยากให้เขามีอาชีพ ให้เขา

เลีย้งดูตัวเองได้ แตว่่าเราไม่ไดบ้งัคบัว่าคณุจะตอ้งท านั่นท าน่ี เราจะตอ้งไป

พูดคุยแล้วเราจะส่งเสริมว่าคุณอยากท าอะไรเสียมากกว่าค่ะ ไม่ใช่ว่าคุณ

จะตอ้งเลีย้งปลา คณุจะตอ้งเลีย้งกบนะ ไม่ใช่ เราอยากให้เขาคิด อยากให้
เป็นอาชีพที่เขาต้องการจริง ๆ คือถ้าเราบังคับมันก็จะไม่ประสบ

ผลส าเร็จ คืออยากให้เขาท าอาชีพทีเ่ขารักมากกว่า" 

"ป้าเลขา" กล่าวว่าสิ่งท่ีอยากฝากถึงเด็กนอกระบบหนองอียอคือ "มีปัญหา

อะไรให้เข้ามาคุยกัน ไม่อยากให้เราไปแสดงออกในพฤตกิรรม ทีเ่ขาไม่
ยอมรับ อยากให้มาเกาะกลุ่มกัน มีอะไรมาคุยกัน ทางทีมเองจะ

พยายามลงหาน้อง ๆ แต่ทุกวนันีถ้ามว่าหนกัใจไหมก็ไม่หนักใจ เพราะเรา

มีไลนก์ลุ่มเยาวชนต าบลหนองอียอ และเป็นกลุ่มของเดก็นอกระบบ ซึ่ง

เราสามารถส่ือสาร เราไม่ต้องลงถึงตัว แต่ว่าเราไดเ้ลือกแกนน า เลือก
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ประธานประจ าหมู่บา้น ประธานสภาเด็กเยาวชนประจ าหมู่บา้นไว้ เราจะ

ประสานงานผ่านทางสภา ผ่านคณะกรรมการท างาน เพราะว่าคณะกรรมการ

ของเราเราจะเอามาทัง้ 11 หมู่บา้น เป็นคณะกรรมการระดบัต าบล ดงันัน้ถา้มี

อะไรก็ประสานผ่านแลว้เราจะไดร้บัความร่วมมือค่ะ วิธีนีใ้ชไ้ดผ้ลค่ะ พอเรา

ประสานไป ก็ไดร้บัการตอบรบัดี ไดผ้ลเกินคาด เราคิดว่าเราจะไดส้กั 30 เขาก็

มาสัก 60 คือวันนัน้ท่ีเรารวมกลุ่มว่าเราไดค้ณะกรรมการท างานแลว้ เรามา

รวมกลุม่กนั ไมต่อ้งอะไรมาก มาท าความรูจ้กักนั วนันัน้เป็นสถานการณท่ี์แบบ

ว่าพอเราลงครบทัง้ 11 หมู่บา้นแลว้เราเรียกนอ้ง ๆ มารวมตวักัน มาท าความ

รูจ้กักนั ตอนแรกคิดว่าเราน่าจะไดส้กั 33 คน หมู่บา้นละ 3 คน แตจ่ริง ๆ ไมใ่ช่ 

ไดผ้ลเกินคาด มา 60 คนเลย เตม็หอ้งประชมุเลย วนันัน้พ่ีแอม๋ไปดก็ูแบบวา่เรา

ไดเ้ยอะขนาดนีเ้ลยนะ" 

"ป้าเลขา" ไดเ้ป็นตัวแทนคณะท างานของอบต.หนองอียอ บอกเล่าวิธีการ

ท างาน เทคนิคต่าง ๆ ท่ีท างานกับเด็กนอกระบบ วนันี ้อบต.หนองอียอ ยงัคง

มุ่งมั่นพฒันาศกัยภาพเด็ก เยาวชน ทัง้ในและนอกระบบ ทัง้ดา้นภายในจิตใจ

และภายนอก มุง่หวงัใหพ้วกเขามีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ มีทกัษะอาชีพ ท่ีสามารถ

ดแูลตวัเองได ้และอบต.หนองอียอ ยงัสามารถส่งตอ่เทคนิคดี ๆ ในการพฒันา

เด็ก เยาวชน นอกระบบ ไปสู่ต  าบลอ่ืน ๆ อีกดว้ย ท าแบบนีข้อปรบมือใหร้วั ๆ 

เลย. 

“ 
เราจะเล็งไปที่การส่งเสริมอาชีพเพราะว่าเพื่อ

ไม่ใหเ้ขาเป็นภาระกับผูป้กครองกับครอบครัว

ของเขา อยากใหเ้ขามีอาชีพ ใหเ้ขาเลีย้งดตูวัเอง

ได ้

” 
 

 


